

วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรื่อง ไม่ขอรับรอง และไม่ให้สัตยาบัน และบอกกล่าวโมฆียกรรมในการแสดงเจตนาอัน

สำคัญผิด ,เรียกค่าเสียหาย

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง – โครงการขุดลอกคลองห้วยหัววัว บ้านม่วงหมู่ที่ 1

สำเนาถึง – สำนักงานกฤษฎีกา,ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ,ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ,
นายอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ด้วย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวที่อ้างถึงนั้น โดย นางปัญจะ เหล่าภักดี เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงตามโฉนด
ที่ดินหมายเลข 50455 ตำบลกุดชุม อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าซึ่ง ใน
ฐานะทนายความ แจ้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมฯ ว่าทาง อบต.กุดชุมฯ ได้ดำเนินโครงการ
อันเป็นการกระทำละเมิด ทั้งต่อความผิดตามกฎหมายแพ่งและอาญา ต่อนางปัญจะฯ กล่าวคือ
ทางอบต.กุดชุมฯ โดยผู้รับจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของ อบต.กุดชุมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างรูก่อเข้าไปใน
ที่ดินของนางปัญจะฯ โดยการขุดหน้าดิน ,ทำลายรั้วกอไฟ ,ทำลายและเคลื่อนย้ายหลักเขตโฉนด
ที่ดิน และประการอื่นๆ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินของ นาง
ปัญจะฯ โดยปกติสุข และ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ นางปัญจะฯหลายประการ ทั้งที่ นางปัญจะฯ
ได้ห้ามปรามมิให้กระทำละเมิดดังกล่าวแล้ว แต่ผู้กระทำละเมิด หาได้หยุดการกระทำของตนไม่

นอกจากนั้น นางปัญจะฯ ได้แจ้งว่า ได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ได้ทำการบังคับ ช่มชู้ ให้ นาง
ปัญจะฯ ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ หรือ กระทำการแสดงเจตนาใดๆ อันเป็นการมอบที่ดิน หรือ
ยินยอมให้เข้าก่อสร้างโครงการที่อ้างถึง ในที่ดินแปลงดังกล่าวแก่ทางอบต.กุดชุมฯ ไป ซึ่งโดยแท้จริง
แล้ว ทางนางปัญจะฯ ได้กระทำการไปโดยการเกรงกลัวและสำคัญผิดในเจตนาของตน อาจทำให้
นางปัญจะฯ ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ หรือ กระทำการแสดงเจตนาใดๆ ผูกพันตนในนิติกรรม
ใดๆ โดยที่นางปัญจะฯ หาได้มีเจตนากระทำการดังกล่าวใดๆทั้งสิ้น ความและรายละเอียดต่างๆ
ท่านทราบดีแล้วนั้น

ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจ จากนางปัญจะฯ จึงขอเรียนแก่ท่าน
และทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมฯ เพื่อทราบว่ากระทำการแสดงเจตนาใดๆ ในอันที่นางปัญจะฯ ได้
กระทำไปโดยสำคัญผิดหรือถูกข่มขู่ดังกล่าวนั้น ไม่ว่าจะโดยทำเป็นหนังสือ หรือ ลายลักษณ์